

NĂM THỨ 62
THỨ SÁU
21
THÁNG 7-2023
(4-6 năm Quý Mão)
SỐ: 8900



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng

(Xem tin trang 4)



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị

Sáng ngày 20/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được xây dựng gồm 4 chương, 10 điều, quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, quy trình, hồ sơ tạm đình chỉ công tác của người đứng đầu đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu

(Xem tiếp trang 4)
THU THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe báo cáo tiến độ thực hiện đề án phát triển đô thị khu vực ven sông Trà Lý

Sáng ngày 20/7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo tiến độ thực hiện giai đoạn 1 để án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình báo cáo tiến độ

thực hiện giai đoạn 1 để án; theo đó, đến nay đã chấp thuận cho 4/7 doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký di dời đến khu công nghiệp Gia Lễ, trong đó 2 doanh nghiệp đã có quyết định cho thuê đất; hoàn thành kiểm đếm tài sản của 11/12 doanh nghiệp; hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở các cơ quan; di dời 3/3 điểm bến bãi.

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUYỀN

Phát hiện, xử lý 1.154 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều ngày 20/7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389/ĐP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, các ngành thành viên BCĐ 389/ĐP tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, UBND tỉnh và BCĐ 389/ĐP tỉnh; làm tốt công

tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Qua kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.154 vụ vi phạm, tăng 49 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng, tăng hơn 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng

(Xem tiếp trang 4)
KHÁC ĐUẤN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

Các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là phải tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh, làm sâu sắc thêm tinh thần, nhiệt huyết “xây” và “chống”.

Không thể tư duy kiểu “hớt vạt”

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (gọi tắt là Kết luận số 01), trong quá trình tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm, thực tiễn ở nhiều cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp ghi nhận không ít ý kiến băn khoăn. Một trong những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm đặt ra là: Tại sao Đảng ta càng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật càng nhiều? Tại sao ở một số bộ, ngành, địa phương, mặc dù người đứng đầu mỗi lần đăng đàn phát biểu trong các hội nghị liên quan đều hô hào phải đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, suy thoái, nhưng chỉ mới “dầm bữa nửa tháng” đã vướng vòng lao lý? Một số cán bộ vừa mới hôm qua lên diễn đàn thuyết giảng đạo lý, hôm sau đã phải tra tay vào còng? Phải chăng, thực trạng đó chứng minh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là hình thức, kém hiệu quả, trước hết là ở ngay trong hệ thống chính trị, ngay trong hàng ngũ cán bộ cấp cao? Phải chăng, cán bộ càng được học cao vi phạm càng nhiều...

Những vấn đề được một bộ phận dư luận xã hội đặt ra như trên một phần xuất phát từ những thông tin do các thể lực thù địch xuyên tạc, lèo lái. Thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp luôn là để tài được các đối tượng cực đoan, bất mãn, có tư tưởng thù địch khai thác, thực hiện các chiến dịch truyền thông xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Họ bám vào các vụ việc tiêu cực, các cán bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật đảng, truy tố trước pháp luật để suy diễn, xuyên tạc, phủ nhận thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bóp méo, bôi đen tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng đã tác động đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng, dẫn đến kiểu tư duy “hớt vạt”, thấy hiện tượng mà không hiểu bản chất, thấy cây mà không thấy rừng...

(Xem tiếp trang 3)

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống thiên tai

(Xem trang 2)



Công trình cống Mang (Quỳnh Phú) hoàn thành, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai.